



สาสน์ของ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

การตรัสรู้ธรรม ถือได้ว่าเป็นพระปัญญาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแจ้งในสังขารม ซึ่งความจริงของมวลสรรพสิ่งในโลก เหตุการณ์สำคัญครั้งนั้นทำให้ชาวโลกต่างประจักษ์ถึงพระพุทธรจิริยา แห่งการค้นพบ และตระหนักถึงพระปริสุทธินคุณ หมคจจากกิเลสเครื่องเสร้าหมองขององค์พุทธะ อันเป็น คุณธรรม ความดีของพระองค์ และความเพียรพยายามที่จะหยั่งรู้ในสิ่งที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งไม่เคยรู้มาก่อน โดยผลจากการตรัสรู้ธรรมนั้น พระองค์ยังมีทรงนำประมวลธรรมที่ตรัสรู้ไปโปรดสอนชาวโลกให้รับรู้ตาม ได้อีก จึงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อชาวโลก จนทำให้มนุษยชาติได้เข้าถึงคุณธรรมความดี เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถก่อตั้งเป็นพระพุทธศาสนาอันยงมาตราบจนทุกวันนี้ นับได้ ๒,๖๐๐ ปี ของการ ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

ในโอกาสอันเปี่ยมด้วยมงคลนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีมติจัดงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีหัวข้อหลักของการจัดงานในเรื่อง “พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุข ของมวลมนุษยชาติ” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า กอปรกับเป็นปีมหามงคลของพสกนิกรชาวไทยในการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทั้งยัง เป็น การสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธตั้งแต่ระดับประชาคมอาเซียนจนถึง นานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล และร่วมกันสร้างทางเลือกในการประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ สุขของมวลมนุษยชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีของพสกนิกรชาวไทยและพุทธศาสนิกชนที่จะได้ร่วมกิจกรรมอันเป็น มหามงคลในครั้งนี้

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ปฏิบัติศาสนกิจให้ถึงพร้อมวิชาและจรณะ อันจะเป็นหนทางสู่ความเจริญสุขสวัสดิ์พัฒนามงคล และความงอกงามในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า พร้อมกับขออำนาจพรให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ ร่วมกันจัดงานในเรื่อง “พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ” บรรลุ ความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ พร้อมกับ เป็นหลักชัยในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี อำนาจประโยชน์ต่อ สังคมไทย นำไปสู่การยกระดับจิตใจของคนในสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ รุ่งเรือง และมั่นคงสืบไป.

พลเอก

(ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)

รองนายกรัฐมนตรี